



ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

01758



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7
www.mju.ac.th/prmaejo

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย
http://www.matchon.co.th

มติมหาชน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2548 วันที่ 28 ฉบับที่ 9942 วันที่ 8 11พท

ประจำวันที่ 10...เดือน...ปี...พ.ศ. 2551

ScamMab

คำหาหน่วยกิต

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายมนตรี สอนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (มท.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม ทปอ. ได้ขอความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัย ให้ระลอกการเพิ่มค่าหน่วยกิต หรือค่าเล่าเรียนของนิสิตนักศึกษา ในปีการศึกษา 2552 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งขอให้จัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ประสบปัญหา นอกเหนือจากการขุดยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการหาตลาดการรองรับบัณฑิตที่กำลังจะจบใหม่ แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าด้านการจัดฝึกอบรมระยะสั้น หรือการทำงานช่วยเหลือมหาวิทยาลัย

นายมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมยังพิจารณาถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันส์กลาง ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่ง ทปอ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งแบบสอบถามถึงทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมคัดเลือกในระบบแอดมิชชันส์กลาง และแจ้งรายวิชาเพิ่มในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยขอให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ความเร็ว สกอ. จะทยอยประกาศผลเร็วไวดังโดยเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือทุกมหาวิทยาลัยจัดส่งแบบสอบถามถึงข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดังระบบตรง หรือแอดมิชชันส์ตรง ทั้งรายวิชา และคำแนะนำในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ PAT โดยขอให้จัดส่งภายในเดือนนี้ ความเร็ว หรืออย่างช้าเดือนมกราคม 2552

“ที่ประชุมยังขอความร่วมมือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในการใช้ผลการสอบ GAT และ PAT ในการคัดเลือก

นิสิตนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 โดย กสพท. อาจจัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งวอกวอก เช่นเดียวกับแอดมิชชันส์ตรงที่อยากให้มหาวิทยาลัยใช้คะแนนจากการสอบ GAT และ PAT แทนที่จะจัดสอบเอง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ขณะเดียวกัน ยังอำนวยความสะดวกให้กับเด็กไม่ต้องวิ่งสอบหลายแห่ง” นายมนตรีกล่าว

นายมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ. ยังมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ทปอ. ประจำปี 2552 และรองประธาน ทปอ. ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และนายสุรพล นิตติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

ด้านนายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า มช. มีนโยบายไม่ปรับขึ้นค่าหน่วยกิตอยู่แล้ว และช่วง 3-4 ปีนี้ จะไม่ขึ้นค่าหน่วยกิต ทั้งนี้ ค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาจ่ายอยู่นี้ปัจจุบันต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริง เพราะรัฐจัดงบประมาณอุดหนุนส่วนหนึ่ง นอกจากนี้การไม่ปรับค่าหน่วยกิตแล้ว มช. จะมีมาตรการช่วยเหลือโดยจะขยายเวลาให้แก่นักศึกษาที่เรียนจบ ได้ทำงานไปก่อน เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงาน รวมทั้งจะเสนอรัฐบาลให้มีแผนช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านี้ให้มีงานทำด้วย

นายสุรพลกล่าวว่า มติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ มท. เพราะตั้งใจจะไม่ปรับเพิ่มค่าเล่าเรียนในปี 2552 อยู่แล้ว โดย มท. จะพิจารณาปรับเพิ่มค่าเล่าเรียนทุก 4 ปี ซึ่งล่าสุด สกอ. เฝ้าระวังมีมติให้ขึ้นค่าเล่าเรียนเมื่อปีการศึกษา 2550 โดยการปรับขึ้นค่าเล่าเรียนจะมองว่านักศึกษาควรรับผิดชอบค่าเล่าเรียนร้อยละ 20-30 โดยมีอัตราเงินเฟ้อ และดัชนีผู้บริโภคมาประกอบกัน

นายสมนต์ สกาลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า มข. ยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าหน่วยกิต หรือค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา 2552 เพราะเป็นห่วงเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไม่ดีในปีหน้า ทั้งนี้ มข. ปรับปรับค่าเล่าเรียนครั้งล่าสุด เมื่อ 3 ปีก่อน

นายประกอบ วิโรจนภูมิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอ.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับมติ ทปอ. และ มอ. ตั้งใจจะไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และจะไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนไปอีก 4-5 ปีข้างหน้า เพราะเห็นว่าค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักศึกษาในขณะนี้สามารถดำเนินการของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องได้รับผลกระทบบ อีกทั้งนักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานใต้ และมีฐานะยากจน อย่างไรก็ตาม มอ. ได้ปรับขึ้นค่าเล่าเรียนไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วซึ่งก็เศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อ

“จริง ๆ แล้ว ทปอ. มีมติเรื่องไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนควบคู่กับการไม่ให้ลดจำนวนผลิตบัณฑิตลง เพื่อแก้ไขปัญหาค่าผลิตงานในปี 2552 ซึ่งคาดว่าจะมีบัณฑิตตกงานจำนวนมาก ที่ประชุมจึงมีมติว่า เพื่อไม่ให้บัณฑิตที่จบออกไปกลายเป็นแรงงานที่ไม่มีงานทำ จึงควรดึงเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเพิ่มความรู้ แทนที่จะเป็นบัณฑิตตกงาน นอกจากนี้ ถ้าเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรที่จะสร้างงานให้กับนักศึกษาด้วย” นายประกอบกล่าว

น.ส.ฉวีรัตน์ ศรีธัญญ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานประกันศึกษา สำนักงานประกันศึกษา ไม่ได้มีหน้าที่อนุมัติงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานประกันศึกษาเห็นสอดคล้องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอีก ครึ่ง และการที่ให้สำนักงานประกันศึกษาจัดสรรงบประมาณต่อหน่วยงานให้พนักงานในมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐทั้ง 7 แห่ง 1.4 เท่าของเงินเดือนเริ่มต้นก็เห็นด้วยเพียงพอล้วน เพราะหากพูดกันตามจริง เวลานั้นงบกลางของประเทศไม่มีแล้ว รัฐบาลมีภาระหนัก และงบกลางที่ตั้งไว้ในปี 2552 ไม่ได้มีมากมาย ขณะเดียวกัน ไม่ได้ว่าประเทศจะประสบภาวะวิกฤตมากมายขนาดนี้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง นำท่วมเป็นต้น ล้วนแต่ต้องใช้งบกลางแก้ไขปัญหานี้ทั้งสิ้น ดังนั้น การจัดสรรงบจึงต้องจัดตามลำดับความสำคัญ จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปจัดลำดับความสำคัญ